

## CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 6 – NHỮNG THÀNH VIÊN MỚI CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH THCS MỸ ĐÌNH 1

Vào ngày đầu tiên của tháng 9, cánh cổng trường THCS Mỹ Đình 1 lại dang rộng vòng tay hân hoan cùng các em học sinh đến với “Ngày hội chào đón học sinh lớp 6”.



### *Niềm háo hức của những “thành viên mới”*

Những cô cậu học trò nhỏ mới ngày nào còn chập chững bước vào lớp 1; thì nay, một lần nữa các em gặp lại cảm xúc của chính mình năm nào: bỡ ngỡ, hồi hộp khi làm quen với môi trường mới. Không tránh khỏi sự bịn rịn khi xa vòng tay bố mẹ; lạ lẫm khi làm quen thầy cô giáo mới, bạn bè mới; hứng thú với không gian học tập mới... nhưng hơn hết, sáng ngời trên đôi mắt trong veo của mỗi em vẫn là sự háo hức, thích thú. Từ sáng sớm, đã rất nhiều bạn học sinh náo nức đến trường để xem danh sách lớp:



Trong “Ngày hội chào đón học sinh lớp 6”, các thầy cô đã tổ chức cho các em những trải nghiệm, trò chơi và phần thưởng vô cùng thú vị, hấp dẫn; để lại cho các em nhiều ấn tượng sâu sắc. Qua từng trải nghiệm, các em học sinh khối 6 đã có thêm nhiều kiến thức lí thú như phát triển tư duy ngôn ngữ, giao tiếp tiếng Anh (do trung tâm Anh ngữ IIIJ tổ chức), thỏa sức sáng tạo cùng âm nhạc; học cách quan tâm, chia sẻ và kĩ năng quan sát... Qua những trò chơi, những hoạt động giao lưu, các em có cơ hội hiểu rõ hơn về bản thân, dũng cảm thể hiện mình và tự tin nói lên mơ ước... để sẵn sàng bắt đầu năm học mới. Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo đều có thể cảm nhận thấy niềm vui lấp lánh trên gương mặt những cô cậu học trò nhỏ.









Các em khối 6 cũng vô cùng thích thú xen lẫn sự tò mò, háo hức khi cùng đoán cô giáo chủ nhiệm của lớp mình qua lời miêu tả của MC chương trình. Một cách đơn giản, tự nhiên, các em đã làm quen cô giáo mới và cùng cô đi tham quan trường lớp...



### ***Niềm hạnh phúc của phụ huynh khi thấy con em mình đã lớn***

Chúng kiến các em tham gia các trải nghiệm, các trò chơi sôi động, rất nhiều phụ huynh không giấu được niềm xúc động, xúc động vì được chứng kiến sự quan tâm và yêu thương của thầy cô và bè bạn dành cho con mình; và hơn hết, xúc động vì được chứng kiến sự trưởng thành của con, ngay trong những ngày đầu tiên tới lớp. Phụ huynh em Bình An chia sẻ: *"Cách thức tổ chức của chương trình rất hay và các thầy cô cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Các em được trải nghiệm rất nhiều, được vui chơi và được tìm hiểu về trường. Tuy nhiên, mình nghĩ là nên có nhiều thời gian hơn cho mỗi hoạt động vì còn nhiều bạn muốn tham gia nữa..."*. Phụ huynh em Đức Hiếu cho biết: *"Hoạt động này đã tạo điều kiện rất tốt để cả phụ huynh lẫn học sinh có thể làm quen với ngôi trường các em sẽ theo học và làm quen với nhau, đồng thời hiểu rõ hơn về các hoạt động của nhà trường. Đây là một cơ hội rất tuyệt"*. Cảm xúc lo lắng, hồi hộp ban đầu khi những người làm cha làm mẹ dẫn con tới trường lúc này đã tan biến, sau chương trình, hiện rõ trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh là niềm vui, phấn khởi bởi họ đã đặt trọn niềm tin vào “Ngôi trường hạnh phúc” – THCS Mỹ Đình 1.







### *Niềm vui của thầy cô*

Từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã đứng chào các em học sinh khối 6 ngay từ cổng trường và cũng không quên làm công việc quan trọng: đo thân nhiệt và nhắc nhở phụ huynh, học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.







Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo chuẩn bị quà tặng cho các em học sinh:



Và trong niềm xúc động, niềm vui của ngày hội đặc biệt này, cô Phí Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường đã gửi tới các em lời chào, lời hỏi thăm chân thành, gần gũi, động viên và khích lệ tinh thần học tập của các em:



Các em học sinh lớp 6 không chỉ được nhận những phần thưởng học tập, lời động viên chân thành từ Ban giám hiệu mà còn được các cô giáo chủ nhiệm tận tình dẫn các em đi tham quan trường, khám phá các không gian học tập mới mẻ: lớp học, phòng tin học, các phòng thí nghiệm, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc...





Bắt nguồn từ tình cảm dành cho những “em út” dưới mái nhà THCS Mỹ Đình 1, chương trình “Ngày hội Chào đón học sinh lớp 6” đã thành công rực rỡ. Chúc cho niềm vui của những ngày đầu đến lớp sẽ theo các em suốt những năm tháng về sau!



